

## กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยนี้สามารถดำเนินการสำเร็จลุล่วงได้ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากเงิน  
ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2547-2548 คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็น  
อย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือจากคณะครูผู้ร่วมวิจัย ที่กรุณาเสียสละ  
เวลาในการเข้าร่วมโครงการชุดนี้ ด้วยความขยัน อดทน และมีความเพียรพยายามในการผลิต  
ผลงานวิจัยส่งตามกำหนด

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ พาว์ฒนา และ อาจารย์สุชาติ ดอกพุดชา ที่ทำให้งานวิจัยครั้งนี้ประสบ  
ผลสำเร็จ

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้ความกรุณา  
เอื้อเฟื้อ สถานที่ในการจัดการฝึกอบรม

ท้ายที่สุดขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาการวัดและประเมินผล คณะศึกษาศาสตร์ที่มีส่วน  
ช่วยทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

b 13257195

ก 16507605

## คำนำ

การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 มีเป้าหมายที่สำคัญ คือการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ กระบวนการจัดการศึกษาจึงต้องให้ความสำคัญแก่ผู้เรียนในการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ครูผู้สอนในยุคสังคมข้อมูลข่าวสารจำเป็นต้องเปลี่ยนบทบาทตนเองไปเป็นนักจัดและออกแบบระบบการเรียน การสอน นักจัดการสารสนเทศ นักออกแบบและจัดการแหล่งสื่อการสอน นักออกแบบและจัดการ สภาพแวดล้อมทางการศึกษา ตลอดจนเป็นนักแนะแนวและผู้อำนวยการจัดการกิจกรรม การเรียนรู้ ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้จากกลุ่ม และสามารถใช้วิจัยเป็น ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ จึงทำให้คณะผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของครู ประจําการให้มีคุณลักษณะของครูในยุคปฏิรูปที่สามารถทำให้ผู้เรียนพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ และเก่ง ดี มีสุข โดยการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาทักษะของครูด้านการผลิตสื่อ การเรียนสอนที่มีคุณภาพ รายงานวิจัยฉบับนี้จะกล่าวถึงผลของการฝึกอบรมในการพัฒนาทักษะ ของครูด้านการผลิตสื่อการเรียนสอน คณะผู้วิจัยจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็น ประโยชน์ต่อผู้สนใจบ้างตามสมควร

## ได้รับอนิพนธ์นาการ

จาก. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์  
รองศาสตราจารย์ ดร. กงศักดิ์ ชาติทอง  
รองศาสตราจารย์ ดร. งามนิศย์ ชาติทอง  
รองศาสตราจารย์ลัดดา ศิลาน้อย  
รองศาสตราจารย์นิลมณี พิทักษ์